



ภาคผนวก

สำนักหอสมุด



(สำเนา)

นศ 0009 / ว 1260

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนราชดำเนิน 80000

25 กันยายน 2549

เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ประสงค์จะร่วมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรพื้นที่เลี้ยงกุ้ง
ในเขตน้ำจืด (โครงการปรับเปลี่ยนอาชีพ) และเกษตรกรที่ประสงค์จะเลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืดต่อไป

เรียน เกษตรกรที่ประสงค์จะร่วมโครงการ ฯ

ตามที่ท่านได้ไปแจ้งความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือแจ้งความประสงค์เลี้ยงกุ้งต่อ ตามโครงการ
พัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรพื้นที่เลี้ยงกุ้งในเขตน้ำจืด โดยท่านได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวไว้กับสำนักงาน
เกษตรอำเภอท้องที่ ในช่วงวันที่ 4-20 กันยายน 2549 นั้น

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวถูกต้องและได้ข้อมูลครบถ้วนและทราบความ
ต้องการชนิดกิจกรรมต่าง ๆ จึงขอเชิญท่านเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงเรียนอินทร์-
ธานีวิทยาคม ต.ปากแพรก อ.ปากแพ่ง เวลา 09.00 น. (หากเลยเวลานี้ท่านจะต้องไปประชุมในสถานที่อื่น) เพื่อรับฟังการชี้แจง
เงื่อนไขโครงการฯ และแนวทางการช่วยเหลือพร้อมขึ้นทะเบียน โดยขอให้ท่านดำเนินการและนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปด้วย คือ

1. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ฉบับที่ยังคงมีบ่อกุ้ง และบ่อกุ้งยังไม่ได้แปรสภาพ หรือใช้ทำกิจกรรมอื่นแล้ว
(ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) พร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง (กรณีเอกสารสิทธิ์ที่ดินได้จำนองไว้ให้ถ่ายเอกสาร
แล้วให้ผู้มีหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องคนใดคนหนึ่งของแหล่งที่รับจำนอง รับรองว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริง)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. กรณีมีการมอบอำนาจ ให้ท่านทำหนังสือมอบอำนาจ ตามแบบหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมนี้
(หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ ใช้กับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 1 ฉบับ หากท่านมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตาม ข้อ 1 มากกว่า 1 ฉบับ ขอให้ท่าน
ถ่ายเอกสารและทำการมอบอำนาจตามจำนวนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน)
4. กรณีที่ท่านเป็นลูกค้า ชกส. หรือ ลูกค้าสหกรณ์การเกษตร ให้ท่านนำสำเนาสมุด ชกส. (สมุดเหลือง)
หรือ สำเนาสมุดหนี้สหกรณ์การเกษตรมาด้วย และหากสามารถนำฉบับจริงมาด้วยก็ควรมำฉบับจริงมา
5. หนังสือรับรองบ่อกุ้ง ตามแบบหนังสือรับรองบ่อกุ้งที่แนบมาพร้อมนี้ โดยหนังสือรับรองบ่อกุ้งนี้ท่าน
จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเดินทางไปประชุมและขึ้นทะเบียนตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่
เดินทางมาประชุมและขึ้นทะเบียนดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ และจะไม่มีการขึ้นทะเบียนอีกแล้ว
ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยให้ท่านประการใดให้สอบถามที่เบอร์โทร. 01-7379127

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) สุทิน ศรีเผด็จ

(นายสุทิน ศรีเผด็จ)

เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7544-6164

ภาคผนวก ข

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1

เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากเขื่อนกั้นแม่น้ำปากพ่อง
เรียน พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก

นับแต่ได้มีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปากพ่องที่บริเวณบ้านบางปี ตำบลหูล่อง อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ทางกรมชลประทานได้ทำการปิดประตูเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำเค็มจากอ่าวปากพ่องไหลเข้าไปในแม่น้ำปากพ่อง เป็นการแยกน้ำจืดกับน้ำเค็มออกจากกัน ทำให้ระบบนิเวศน้ำกร่อยหายไปจากลุ่มน้ำปากพ่อง แม่น้ำปากพ่องที่เคยมีน้ำไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติก็หยุดสนิทตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ลุ่มน้ำปากพ่องที่เคยเป็นเมืองสามน้ำ (น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย) ปลายามรส ก็กลายมาเป็นเมืองสองน้ำ (น้ำจืด น้ำเค็ม) ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ทางภาครัฐอธิบายว่า

“เพื่อให้ลุ่มน้ำปากพ่องเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ เหมือนในอดีต และต้องการแบ่งเขตการทำมาหากินให้ชัดเจน คือในคลองหัวไทรเป็นเขตน้ำเค็ม และให้ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเพียงอย่างเดียว ส่วนแม่น้ำปากพ่องก็เป็นเขตน้จืด และให้มีการประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก” ซึ่งฟังแล้วก็ดูมีเหตุผลดี

แต่ในความเป็นจริง หากเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะธรรมชาติมีความสลับซับซ้อน และที่สำคัญคือคนลุ่มน้ำปากพ่องใช้ชีวิตอยู่กับระบบนิเวศน้ำกร่อยมาตั้งแต่อดีตนับเป็นร้อยเป็นพันปี ระบบนิเวศน้ำกร่อยเป็นฐานทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนลุ่มน้ำปากพ่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้วนขึ้นอยู่กับระบบนิเวศน้ำกร่อยทั้งสิ้น คนลุ่มน้ำปากพ่องในอดีตได้ปรับตัวและปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับระบบของธรรมชาติอย่างกลมกลืน เมื่อระบบน้ำกร่อยถูกทำให้หมดไปโดยการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำปากพ่อง จึงทำให้คนลุ่มน้ำปากพ่องในปัจจุบันนี้ประสบความทุกข์ยากลำบากกันถ้วนหน้า ต่างขาดรายได้ ขาดอาชีพ หหมดทางทำมาหากิน ซึ่งคนลุ่มน้ำปากพ่องต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

“ต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากของคนลุ่มน้ำปากพ่องในตอนนี้ก็คือ เขื่อนกั้นน้ำแม่น้ำปากพ่อง” ความเดือดร้อนที่เกิดจากเขื่อนกั้นแม่น้ำปากพ่อง พอจะสรุปได้ดังนี้

1. คลองปากพ่องและอ่าวปากพ่องตื้นเขิน เนื่องจากไม่มีน้ำไหลเวียน น้ำในคลองสาขาน้ำเหิน เพราะน้ำไม่มีการถ่ายเทหรือระบายออก ทำให้เกิดการสะสมของสารพิษมาก

ขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และผักตบชวา ในปัจจุบันได้เกิดเห็นพันธุ์ใหม่ซึ่งเกาะตามตัวปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงในกระชัง

2. ปลาในลุ่มน้ำปากพองสูญพันธุ์ หลังจากปิดประตูระบายน้ำทำให้ปลาในลุ่มน้ำปากพองสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า 96 ชนิด เนื่องจากเส้นทางเดินของปลาถูกปิด ทำให้ปลาไม่สามารถสืบพันธุ์และวางไข่ได้ และเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ได้เกิดเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำปากพองนับแสนตัว ตั้งแต่บริเวณเทศบาลเมืองปากพองจนถึงปากอ่าว (พื้นที่ตอนล่างของประตูน้ำ) ในขณะเดียวกันทำให้ชาวประมงพื้นบ้านที่หากินในคลองปากพองและคลองหัวไทร ประมาณ 4,000 ครัวเรือน ต้องสูญเสียอาชีพอย่างถาวร

3. ดันจากให้น้ำหวานน้อย เนื่องจากไม่มีน้ำกร่อยทำให้ดันจากขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรและให้น้ำหวานน้อย ส่งผลให้เกษตรกรที่มีอาชีพทำน้ำตาลจากประมาณ 1,000 ครัวเรือนต้องเดือดร้อน

4. ก่อให้เกิดน้ำเน่าและเปรี้ยวจัด การปิดประตูเขื่อนทำให้น้ำไม่ไหลเวียน ส่งผลให้ป่าพรุเสื่อมโทรม ป่าพรุควนเคร็งในอำเภอชะอวดเน่าและเปรี้ยวจัด แหล่งปลาในพรุที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หายไป

5. ระบบนิเวศป่าชายเลนเสื่อมโทรม ป่าชายเลนในอ่าวปากพองเสื่อมโทรมลงและขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีน้ำกร่อยมาหล่อเลี้ยง

6. น้ำในคลองหัวไทรเค็มจัด ทำให้เลี้ยงกุ้งไม่ได้ผล เกษตรกรในบริเวณนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากคลองหัวไทรตั้งแต่เหนือประตูระบายน้ำเลื้อยขึ้นไปเป็นเขตน้ำเค็มที่รัฐส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้ง

7. เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง หลังจากปิดประตูระบายน้ำพบว่ามีการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอำเภอปากพองและอำเภอหัวไทรเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากการขุดคลองไปออกสู่ทะเลโดยตรงเป็นสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เพราะเมื่อมีแม่น้ำสายใหม่เกิดขึ้น (คลองที่ชลประทานขุดไปออกทะเล อาทิ คลองหน้าโกฏี คลองชะอวด-แพรงเมือง เป็นต้น) ธรรมชาติก็จะสร้างอ่าวที่ปากแม่น้ำ ดังนั้นการกัดเซาะก็คือการสร้างอ่าวเพื่อรองรับปากแม่น้ำนั่นเอง และอ่าวปากพองก็ใกล้จะปิด เนื่องจากการปิดประตูเขื่อนทำให้น้ำไม่มีกระแสไหลไปผลักดันทรายที่ถูกกัดเซาะมาทับถมปากอ่าว

ที่ยกมาทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นผลพวงของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพองแทบทั้งสิ้น พวกเราขออย่าว่า คนลุ่มน้ำปากพองได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัส จากการบริหารจัดการเขื่อนตัวนี้ ซึ่งเป็นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ โดยกรมชลประทานเพียงหน่วยงานเดียว พวกเราขอยืนยันว่าสภาพความเป็นจริงในลุ่มน้ำปากพองนั้น ไม่เหมือนกับที่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ทางจอโทรทัศน์ หรือตามสื่อต่างๆ ที่บอกว่าชาวบ้านมีความสุข เพราะสิ่งที่เขาบอกกับท่านนั้นเขา ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด และบางอย่างก็เป็นความเท็จ พวกเรายอมรับว่าเป้าหมายของโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจพอเพียง แต่วิธีการที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการอยู่นั้นไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้

และโดยภาพรวมที่เกิดขึ้น จะเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นน้อยมาก แทบจะไม่คุ้มกับการลงทุน เพราะสิ่งที่สูญเสียไปนั้นมากมายมหาศาล ยากที่จะประเมินค่าได้ พวกเราในนามของเครือข่ายคนลุ่มน้ำปากพนัง จึงขอเรียกร้องมายังกรมชลประทาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนที่รับผิดชอบโครงการนี้ ให้รีบเร่งดำเนินการบริหารจัดการเขื่อน ตามคำเรียกร้องของภาคประชาชนคนลุ่มน้ำปากพนังโดยเร่งด่วน ก่อนที่ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้นมากกว่านี้ คือ ให้เปิดเขื่อนในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีน้ำไหลขึ้นไหลลงในแม่น้ำปากพนังตามธรรมชาติ และพอถึงฤดูแล้งก็ให้ปิดประตูเพื่อเก็บน้ำจืดไว้ใช้ ซึ่งถ้าปฏิบัติได้แบบนี้ ทุกฝ่าย ทุกอาชีพในลุ่มน้ำปากพนังก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า

ท้ายที่สุดของแถลงการณ์ฉบับนี้ พวกเราในนามของเครือข่ายคนลุ่มน้ำปากพนัง ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่า ตลอดเวลาที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังได้เกิดขึ้น พวกเราไม่มีความสุขแม้สักวินาทีเดียว เพราะโครงการนี้ได้ทำให้อาชีพที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพวกเราได้หายไปต่อหน้าต่อตา ทำให้ขาดรายได้ ในตอนี้พวกเราไม่ต้องการรบกวนขอความช่วยเหลืออะไรจากรัฐอีกแล้ว พวกเราขออย่างเดียวคือ... ให้แม่น้ำปากพนังไหลขึ้นไหลลงตามธรรมชาติ แล้วทุกคนก็จะประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามลักษณะของธรรมชาติ และพวกเราก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ โดยที่ทางรัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณและเสียเวลาในการวางแผนพัฒนาให้กับพวกเราอีกต่อไป

ด้วยความเคารพ

เครือข่ายคนลุ่มน้ำปากพนัง

27 เมษายน พ.ศ.2548

ภาคผนวก ค

การทำแป้งขนมลาสูตรโบราณ

(บ้านขอนแก่น ต.ไสหมาก อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช)

ขั้นตอนการทำแป้งขนมลา

1. แช่ข้าวเจ้า(ไม่ต้องล้าง)นานประมาณ 4 ชั่วโมง
2. สงข้าวสารใส่กระสอบใบลาน
3. ใส่ใบคูลงในกระสอบใบลานข้าวสารและผูกปากกระสอบทิ้งไว้ 2 คืน เพื่อบ่มให้ร้อน
ทำให้ข้าวสารเปื่อยยุ่ย
4. หยิบใบคูลอกแล้วนำข้าวสารไปตำหยาบๆ
5. ตักใส่ภาชนะแล้วใช้น้ำพรมแต่งหน้าให้เสมอ นำไปตากแดดนาน 2 วัน
6. ขยำข้าวสารและใส่น้ำเป็นระยะๆ แล้วตักเฉพาะน้ำแป้งข้างบนไปเรื่อยๆ จนเหลือเป็น
ตะกอนเล็กน้อย
7. กรองแป้งด้วยผ้าขาวบาง จนแน่ใจว่าได้แป้งที่ละเอียดจริง ๆ
8. นำแป้งไปใส่ในผ้าหนา(ผ้าดิบ)แล้วรวบผ้าผูกให้แน่น หลังจากนั้นจึงนำไปห้อยให้
สะเด็ดน้ำหรืออาจจะต้องใช้ไม้ตีแป้งจนเข้าลิ้มหรืออาจจะใช้ของหนักวางทับเพื่อให้สะเด็ดน้ำ
เร็วขึ้น
9. นำแป้งที่ได้มาตำด้วยครกตำข้าวสาร ในระหว่างนี้ใช้น้ำผึ้งจากชันฯ ผสมลงในแป้ง
เพื่อไม่ให้แป้งแข็งจนเกินไป
10. เมื่อได้แป้งเป็นก้อนมาแล้วจึงเอาไปละลายกับน้ำผึ้งจากชนิดใดอีกครั้งจนเป็นแป้ง
ที่เหลวกำลังพอดี
11. นำแป้งไปทอดเป็นขนมลาโดยตักแป้งด้วยกะลามะพร้าวที่เจาะรูไว้จนทั่ว แล้วแกว่ง
ลงในกระทะที่ทาน้ำมันไว้แล้ว โดยไฟไม่แรงจนเกินไป

อนึ่ง ข้าวสาร 1 ถัง ทำขนมลาได้ประมาณ 1,000 แผ่น และขนมลา 1 กิโลกรัม
มีประมาณ 70 แผ่น

ข้อมูล : นางเตียน อิศรพันธุ์

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

คณะกรรมการด้านที่ดินและน้ำ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. นิเวศสามน้ำ.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เดือนตุลา, 2547.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพูนศักดิ์ ธานีกรประดิษฐ์. เศรษฐกิจหมู่บ้านภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ในอดีต. กรุงเทพฯ : คอมแพคท์พริ้นท์, 2540.

ณรงค์ บุญสอยขวัญ. วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากการพัฒนาของรัฐในระยะแผนพัฒนาฉบับ ที่ 1 - 8 " (โครงการวิจัยเรื่อง โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนาของเมวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์สุธีวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ โดยการสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543.

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ. นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : ชุมชนเข้มแข็ง. ใน ปิยะวิทย์ เทพอำนวยกุล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2549.

นายภูมิปัญญา. (นามแฝง) วัฒนธรรมจาก และพลังอำนาจชุมชนเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สารนครศรีธรรมราช. (ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2546) :14.

นพรัตน์ บำรุงรักษ์. ต้นจาก...พืชเศรษฐกิจของป้าชายเลน. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.

..... "การศึกษาด้านนิเวศวิทยา ประโยชน์ใช้สอยและการขยายพันธุ์ต้นจากในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช" (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน ประจำปีจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2538-2540.

พินดา สงวนเสรีวานิช. "ล่องปากพนัง เมืองอู่ข้าวอู่น้ำภาคใต้" มติชน (5 มิถุนายน 2548) :23.

มณีรัตน์ มิตรปราสาท และตฤณ สุขนวล. การพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหา : กรณีการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.(มปพ.) โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชันส์, 2546.

สุวิงศ์ พงศ์ไพบูลย์. คติชาวบ้านปากน้ำใต้. กรุงเทพฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, 2512.

สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

สุรจิต ชिरเวทย์. "น้ำและลม : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบนิเวศปากแม่น้ำแม่กลอง" ใน นิเวศสามน้ำ. คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและน้ำ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เดือนตุลา, 2547.

ศรีษณคร.(นามแฝง) นิราศบางพระ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2533.

ศรีวิสุทธิญาณ (พระ) อนุสรณ์งานสมโภช 100 ปีวัดบางพระ, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , 2531.

เศรษฐสยาม (นามแฝง). โรงงาน-บ้านนา (ชุดเศรษฐศาสตร์ – การเมือง อันดับ 2) กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2523.

อานันท์ กาญจนพันธุ์. (บรรณาธิการ) พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร กระบวนทัศน์และนโยบาย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543...

อาริยา สิ้นธุจวิตร. (บรรณาธิการ) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : ชุมชมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2537.

วิทยานิพนธ์

กฤษฎา บุญชัย. "พลวัตชุมชนด้านนาในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ." วิทยานิพนธ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

นริศ แก้วสีนวน. "การจัดการป่าจาก : กรณีศึกษาตำบลขนานนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช." วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539.

พอลดา แก่นแก้ว. "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปากพนัง พ.ศ.2439 – 2525." วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

แพทริค ใจรี และคณะ. การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง "กลุ่มป่าจาก" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547.

< <http://pakpanang.wu.ac.th> >

เลิศชาย ศิริชัย . โครงการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กลุ่มวิจัยด้านชุมชนกับการปรับตัวด้านอาชีพ, 2548.

<<http://webhost.wu.ac.th/pakpanang/work.asp>>

สืบพงศ์ ธรรมชาติ และคณะ. การศึกษาลำดับความสำคัญของปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน เพื่อการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง "กลุ่มประมง".
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547.
<http://webhost.wu.ac.th/pakpanang/local_fisher.asp>

เอกสารอื่น ๆ

โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา : ลุ่มน้ำปากพนัง. จุลสารเพื่อการเรียนรู้ "เสียงคนลุ่มน้ำ" (ฉบับที่
8 เมษายน - มิถุนายน 2548)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช . แผนพัฒนาตำบล
ประจำปี 2545-2549 . (อัดสำเนา)

สำนักหอสมุด

สัมภาษณ์บุคคล

- แก้ว - กิมสู่น อินทนนท์. ผู้ประกอบอาชีพทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2549.
- หอม สุขทิพย์. ผู้ประกอบอาชีพทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 2 มกราคม, 18 มีนาคม 2549.
- เขียน - บุญเยี่ยม เหมทานนท์. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, สัมภาษณ์, 1 มกราคม, 21 พฤษภาคม 2549.
- เจิม เกิดสม. ผู้ประกอบอาชีพทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2549.
- ชะลอ อินทนนท์. เกษตรกรและประกอบอาชีพศิลปะ, สัมภาษณ์, 1 มกราคม, 12 กุมภาพันธ์ 2549.
- ชिरารุช ฝอยทอง. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปากแพรก, สัมภาษณ์, 1 มกราคม, 18 มีนาคม, 21 พฤษภาคม 2549.
- ณรงค์ รัตนจารย์. เกษตรกร เลี้ยงไก่ และหาปลา, (อดีตชาวบ้านบางพระ) สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2549.
- ณรงค์ สกฤณา. เกษตรกร, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2549.
- ทรงฤทธิ์ ผลเกลี้ยง. ผู้ประกอบอาชีพทำตาลจาก และทำนา, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2549.
- บัญญัติ สุขศรีเมือง. สมาชิก อบต.ปากแพรก, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 254.
- เป็ียน อินทนนท์. ผู้ประกอบอาชีพทำนา, สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2549.
- พระครูสถิตศีลาจารย์ (ทิน รัฐธม โม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ, สัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2549.
- พระจรัส ไสภโณ .วัดบางพระ ตำบลปากแพรก, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2549.
- เล็ก - อุบล ชูช่วย. เกษตรกรทำนา และเลี้ยงกุ้ง, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2549.
- วิไล เพชรช่วย. เกษตรกรทำนา และทำขนมลา, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2549.
- สนิท บุญญานพวงศ์. ผู้ประกอบอาชีพทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2549.
- สุข อินทนนท์. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2549.
- เสริมสุข กระสันย์. นักวิชาการท้องถิ่น, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2549.
- อนันต์ - สาดร ฝอยทอง. เกษตรกรเลี้ยงกุ้งและปลูกผัก, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม, 21 พฤษภาคม 2549.
- อินแก้ว สะสมสงค์. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอาชีพทำตาลจาก, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2549, 21 พฤษภาคม 2549.

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นายสันติ อิศรพันธุ์
วัน เดือน ปีเกิด	11 สิงหาคม 2499
จังหวัดที่เกิด	นครศรีธรรมราช
ประวัติการศึกษา	ศษบ. (ศิลปกรรม) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพะวง

ชำนาญการพิเศษ